

Số: 65 /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 34, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 05 tháng 6 năm 2024, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thứ 34 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 và cho ý kiến vào một số nội dung Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trình bày các nội dung theo chương trình, trên cơ sở các ý kiến tham gia tại phiên họp; kết thúc phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,03%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 424.430 tỷ đồng, tăng trên 6,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 27.063,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.228 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, bằng 57,2% dự toán Chính phủ giao, bằng 47,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 1,79% so với 31/12/2023. Toàn tỉnh có 418 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký là 3.897 tỷ đồng; đến nay trên địa bàn tỉnh có 10.176 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 148.200 tỷ đồng. Có 10 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 482,8 triệu USD, 09 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 59,4 triệu USD; lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 219 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt 11,25 tỷ USD. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 8.406,2 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ, bằng 51,1% kế hoạch cả năm. Các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện ổn định

đời sống người dân. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, so với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2024, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, người dân, doanh nghiệp trong hoạt động ngân hàng, nhất là hoạt động tín dụng và các dịch vụ thanh toán; ưu tiên nguồn lực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp.

2.2. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024.

2.3. Tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào kiểm tra việc “tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp”; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; giải quyết công việc chậm, muộn, yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thành phần hồ sơ trái quy định, tiêu cực, gây phiền hà, những nhiễu.

2.4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024; đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

2.5. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch

đầu tư công trung hạn và hằng năm; xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2024, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của đơn vị, địa phương. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, địa phương, Chủ đầu tư để xem xét trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Không đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tiến độ giải ngân thấp.

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư công, việc triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/5/2024: Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình xây dựng; Chỉ thị số 28-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp các mỏ khai thác khoáng sản chưa lấp đặt đầy đủ trạm cân, camera giám sát, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2024.

2.7. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, việc đầu tư xây dựng công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, việc tổ chức giao thông, sử dụng lòng đường, hè phố... góp phần tích cực vào công tác chỉnh trang, xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại.

2.8. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách đảm bảo vừa đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí không cần thiết. Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, đầu cơ, thao túng thị trường.

2.9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

2.10. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2024; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, tuần hoàn, hữu cơ, tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các định hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp và các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tập trung hỗ trợ việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM huyện Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

2.11. Chủ động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, kịp thời dự báo, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhất là tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; thực hiện các biện pháp bảo đảm vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

2.12. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn,

vệ sinh lao động; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác diễn tập để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm.

2.13. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, gắn việc phát triển quy mô trường lớp một cách hợp lý với việc nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2024 - 2025. Tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè năm 2024. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

2.14. Các Sở, ban, ngành, địa phương tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung trình tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật.

3. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp

3.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.3. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.4. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.5. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2024-2025 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.6. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.7. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo từ ngân sách tỉnh cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.8. Tờ trình, dự thảo quy định miễn thu một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.9. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh

Giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.10. Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành theo quy định.

3.11. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác cho người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.12. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.13. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã, thị trấn”

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.14. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 46 Trụ sở Công an xã, thị trấn giai đoạn 2

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định và quy chế làm việc.

3.15. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Giao Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.16. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.17. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.18. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV

Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.19. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCTP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2018

Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy theo quy định và quy chế làm việc.

3.20. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

3.21. Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 23/02/2024 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/02/2024 về báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Xây dựng; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đang thực hiện, chưa thực hiện đảm bảo đúng quy định.

3.22. Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy theo quy định và quy chế làm việc.

3.23. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp mang tính phối hợp, liên kết vùng, liên kết hợp tác với các tỉnh trong Vùng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng ngày 24/5/2024 (*sau khi có Thông báo kết luận Hội nghị*).

3.24. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Tỉnh ủy theo quy định và quy chế làm việc.

3.25. Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành theo quy định.

3.26. Văn bản xin chủ trương tiếp nhận tài trợ và triển khai các thủ tục đầu tư dự án: Xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Hồng Phong

Đồng ý với đề xuất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định và quy chế làm việc.

4. Thông báo nội dung thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến

Thông báo các nội dung được thành viên UBND tỉnh cho ý kiến đồng ý thông qua bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến (*Có Phụ lục chi tiết các nội dung gửi kèm theo*).

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Đoàn ĐBQH tỉnh;
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
 - Thành ủy, Huyện ủy các huyện, thành phố;
 - HĐND, UBND các huyện, thành phố;
 - Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
 - Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
 - Trung tâm Thông tin tỉnh;
 - Các Chuyên viên NCTH;
 - Lưu: VT, TH2.
- loanth/TB.08/100b



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Chung

**DANH MỤC CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BẢNG HÌNH THỨC GỬI PHIẾU GHI Ý KIẾN**

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
1	2249/UBND-KGVX ngày 08/05/2024	<p>- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới.</p> <p>- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
2	2262/UBND-CNNXD ngày 09/5/2024	<p>1. Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>2. Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2023 Dự án nạo vét lòng hồ Núi Cốc và tận thu các sản phẩm đi kèm tại các xã: Tân Thái, Bình Thuận, Lục Ba, Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản và Khoáng sản Đại Việt</p> <p>3. Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên-Vimico (phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên) thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở khai thác tuyển mỏ kẽm chì Cúc Đường (Hạng mục: Khai thác khoáng sản hầm lò giếng G1 tiêu khu xóm Cúc, khai thác lộ thiên tiêu khu Lân Chì và chế biến khoáng sản tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai).</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
3	2316/UBND-CNNXD ngày 10/5/2024	Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần BV Invest (tầng 3 tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
4	2387/UBND-CNNXD ngày 15/5/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần Vương Anh thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xóm Quyết Tiến, Quyết Thắng, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 2. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần kinh doanh Cảng Hạ Long thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công (Khu 1). 3. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần kinh doanh Cảng Hạ Long thăm dò khoáng 	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		<p>sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(khu 1).</p> <p>4. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Phúc Chu, huyện Định Hóa</p> <p>5. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Phúc Chu và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (Khu 1+2).</p> <p>6. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần VLXD và Thương mại Thắng Lợi thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên(Khu 1+2).</p> <p>7. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần FISCOM thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên</p>					

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
5	2413/UBND-CNNXD ngày 16/5/2024	<p>1. Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (địa chỉ tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Xưởng tuyển kẽm chì Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên khai thác, sử dụng nước dưới đất tại số 617, đường 3/2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>3. Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên, công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất tại số 617, đường 3/2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên</p>	24	24	0	0	
6	2443/UBND-CNNXD ngày 17/5/2024	Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 01) điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 457/GPMT-UBND ngày 13/3/2023 của Công ty Cổ phần thép Toàn Thắng (có địa chỉ tại Khu B, Khu	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		công nghiệp Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)					
7	2463/UBND-CNNXD ngày 17/5/2024	<p>1. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, cấp cho Công ty cổ phần nước sạch Yên Bình (địa chỉ tại xóm Phúc Tiến, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên), khai thác, sử dụng nước mặt hồ Núi Cốc tại Dự án nhà máy nước Yên Bình thuộc xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>2. Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty cổ phần nước sạch Yên Bình.</p> <p>3. Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất, cấp cho Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Thái Nguyên (địa chỉ tại số nhà 6, tổ 4, đường Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên), khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản thuộc xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ.</p> <p>4. Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình khai thác, sử</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		dụng nước dưới đất của Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Thái Nguyên.					
8	2522/UBND-CNNXD ngày 21/5/2024	<p>1. Quyết định về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết xóm Khuyến, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của UBND tỉnh đã cấp cho Công ty cổ phần Khai khoáng Miền Núi.</p> <p>2. Quyết định về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Xóm Lò, xã Nam Tiến, xóm Vạn Kim, xã Vạn Phái và xóm Cầu Sơn, xã Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của UBND tỉnh đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát.</p> <p>3. Bản xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dương, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>4. Quyết định về việc đình chính Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
9	2581/UBND-CNNXD ngày 23/5/2024	Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, cấp cho Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, công trình khai thác tại tổ dân phố Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.	24	24	0	0	
10	2662/UBND-CNNXD ngày 28/5/2024	Quyết định về việc bổ sung khu vực khai thác đất san lấp trong diện tích Dự án xây dựng Khu thể thao sân gôn Tân Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
11	2663/UBND-CNNXD ngày 28/5/2024	<p>1. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Hải Long thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại Núi Mãn, tổ dân phố Hương Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>2. Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Hải Long thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (khu 2)</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
12	2098/UBND-CNNXD ngày 26/4/2024	<p>1. Quyết định về việc giao đất cho Công ty cổ phần FECON Phổ Yên để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68 ha), tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên (đợt 1).</p> <p>2. Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Hương Sơn Thái Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Nhà hàng Hương Sơn, tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.</p>	24	23	0	01	
13	2176/UBND-CNNXD ngày 03/5/2024	Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần tập đoàn Sun Times tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (đợt 1).	24	23	0	01	
14	2210/UBND-CNNXD ngày 06/5/2024	<p>1. Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Anh Đăng để thực hiện dự án Khu đô thị Cầu Cỏ, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.</p> <p>2. Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 và Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên.</p>	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		3. Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB thực hiện dự án khu đô thị Nam Thái, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên.					
15	2231/UBND-CNNXD ngày 07/5/2024	Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng (khu số 1) và dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng (khu số 2)).	24	24	0	0	
16	2278/UBND-CNNXD ngày 09/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thành phố Sông Công thời kỳ 2021-2030.	24	24	0	0	
17	2300/UBND-CNNXD ngày 10/5/2024	Quyết định về việc giao đất cho Giáo họ Coong Lặng - Giáo xứ Tiểu Lễ để xây dựng Nhà thờ Giáo họ Coong Lặng - Giáo xứ Tiểu Lễ, tại xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên.	23	23	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
18	2379/UBND-CNNXD ngày 15/5/2024	<p>1. Quyết định về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH vật liệu bảo ôn Huamei Việt Nam (tại thửa đất số 365, tờ bản đồ số 25; thửa số 50, tờ bản đồ số 26, phường Bách Quang, thành phố Sông Công).</p> <p>2. Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3).</p> <p>3. Quyết định về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công.</p>	22	22	0	0	
19	2395/UBND-CNNXD ngày 15/5/2024	Quyết định về việc cho Công ty TNHH Nguyễn Quốc Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Chăn nuôi bò, gia cầm và thủy sản tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình.	23	23	0	0	
20	2649/UBND-CNNXD ngày 28/5/2024	Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan - khu A, thành phố Sông Công	24	23	0	01	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
21	2342/UBND-NC ngày 13/5/2024	Dự thảo Quyết định ủy quyền của UBND tỉnh cho Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập	23	23	0	0	
22	2357/UBND-NC ngày 14/5/2024	Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
23	2678/UBND-NC ngày 29/5/2024	Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
24	2145/UBND-CNN&XD ngày 02/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt 04 điểm đầu nối đường nhánh vào các đường tỉnh: ĐT.261, ĐT.266, ĐT.269B	24	24	0	0	
25	2170/UBND-CNN&XD ngày 03/5/2024	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	24	24	0	0	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
26	2227/UBND-CNN&XD ngày 07/5/2024	Quyết định phê duyệt khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị Đại Phong, thị xã Phổ Yên (đợt 2)	24	24	0	0	
27	2301/UBND-CNN&XD ngày 10/5/2024	(1) Quyết định phê duyệt điều chỉnh điểm đầu nối đường nhánh vào QL.3 từ Km87+300 (bên phải tuyến) đến Km87+417 (bên phải tuyến) và từ Km89+500 (bên trái tuyến) về Km89+380 (bên trái tuyến), địa bàn tỉnh Thái Nguyên (2) Quyết định phê duyệt điểm đầu nối vào ĐT.266 tại Km8+056 (bên phải tuyến)	24	24	0	0	
28	2653/UBND-KGVX ngày 28/5/2024	V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	24	24	0	0	
29	2098/UBND-CNNXD ngày 26/4/2024	Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Hương Sơn Thái Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Nhà hàng Hương Sơn, tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.	24	22	0	02	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
30	2360/UBND-CNNXD ngày 14/5/2024	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa.</p> <p>2. Thu hồi đất của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghiệp Thành Long tự nguyện trả lại đất, giao cho UBND xã Khe Mo quản lý theo quy hoạch.</p> <p>3. Thu hồi đất và giao đất cho Giáo họ Tân Cường 2 - Giáo xứ Phú Cường để xây dựng Nhà thờ Giáo họ Tân Cường 2 - Giáo xứ Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>4. Thu hồi đất, cho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ mỏ đá Trúc Mai, tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai (Đợt 2).</p> <p>5. Thu hồi đất, cho Công ty TNHH An Lộc thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ, tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Đợt 2).</p>	23	23	0	0	
	Số 2467/UBND-CNNXD ngày 18/5/2024	<p>1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nalico tại dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Đợt 1).</p>	23	22	0	01	

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		<p>2. Điều chỉnh nội dung Điều 1 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-UB ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất, giao cho Công ty nhiệt điện Cao Ngạn – TKV thuê, để xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên (đợt 7).</p> <p>4. Cho thay đổi tên người sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên do điều chuyển tài sản công.</p> <p>5. Cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Điện lực Thái Nguyên – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.</p> <p>6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho</p>					

STT	Số Văn bản, ngày tháng năm	Tên nội dung	Tổng số Phiếu gửi xin ý kiến	Số phiếu cho ý kiến “đồng ý”	Số phiếu cho ý kiến “không đồng ý”	Thành viên UBND tỉnh không gửi ý kiến tham gia	Ghi chú
		<p>Công ty TNHH Một thành viên Trọng Khôi tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ (Đợt 1).</p> <p>7. Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực dự án Khu du lịch sinh thái văn hoá Đá thiên tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.</p>					